

(สำเนา)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 73,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาดประมาณ 2.5 ไร่ (สองไร่ครึ่ง) ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้เสนองาน ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น ต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

1.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นหรือกลุ่มอื่นที่เข้าร่วมเสนองานนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ วันประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนองานอย่างเป็นธรรมในการจ้างควบคุมงานครั้งนี้

1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

1.5 ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป กับผู้ว่าจ้างให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.6 ผู้เสนองานต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1.7 มีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างสัญญาเดียว ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกับงาน ที่

ผู้ว่าจ้าง จ้างก่อสร้าง มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร ที่มีมูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700,000,000.- บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งต้องเป็นผลงานการควบคุมงานที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 10 (สิบ) ปีนับถึงวันที่ยื่นซองเสนองาน อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) โครงการ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจากผู้ว่าจ้าง และสำเนาสัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ

1.8 กรณีผู้เสนองานตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปประสงค์ที่จะเข้าร่วมในนามกิจการร่วมค้าหรือนิติบุคคลร่วมทำงาน สามารถกระทำได้โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนองานที่เป็นกิจการร่วมค้าหรือนิติบุคคลร่วมทำงาน ดังนี้

ก. กรณีผู้เสนองานในนามกิจการร่วมค้า จะต้องทำข้อตกลงที่มีข้อความระบุให้ต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ต่อผู้ว่าจ้าง และต้องมีคุณสมบัติตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้

- กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนองานได้

- กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนองานกับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมของข้อเสนอของกิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนองานได้

ทั้งนี้ หากผู้เสนองานในนามกิจการร่วมค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรให้เสร็จสิ้นก่อนลงนามในสัญญา

ข. กรณีเป็นนิติบุคคลหลายรายรวมกันในลักษณะนิติบุคคลร่วมทำงาน จะต้องทำสัญญาหรือข้อตกลงที่มีข้อความระบุให้ต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ต่อผู้ว่าจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ได้มีข้อตกลงระหว่างนิติบุคคลผู้เข้าร่วมทำงานทุกรายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้นิติบุคคลผู้เข้าร่วมทำงานรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) ในการเข้าเสนองานกับผู้ว่าจ้างและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมของข้อเสนอของนิติบุคคลร่วมทำงานนั้นสามารถใช้ผลการควบคุมงานก่อสร้างของนิติบุคคลหลักรายเดียว เป็นผลงานควบคุมงานก่อสร้างของนิติบุคคลร่วมทำงานในการยื่นเสนองานได้

ในการเสนองาน ผู้เสนองานสามารถเสนองานได้เพียงกรณีเดียวโดยไม่สามารถร่วมกิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลร่วมทำงานกับนิติบุคคลอื่นได้อีก

2. กำหนดการต่าง ๆ ในการเสนองาน

2.1 กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนน
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้ผู้รับเอกสารการจ้างควบคุมงานฯ ต้อง

มา ลงทะเบียนคุณสมบัติและรับฟังคำชี้แจงด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้รับเอกสาร ได้
ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมิได้

2.2 กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ผู้เสนองานต้องวางหลักประกันการเสนองาน (หลักประกันซอง) พร้อมกับการ ยื่นซองเสนองาน จำนวน
1,721,500.- บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานให้บริการ
ควบคุมงานในระยะก่อสร้าง กำหนด 990 (เก้าร้อยเก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างก่อสร้าง

หากผู้เสนองานถอนหรือละทิ้งข้อเสนองานหรือไม่ยอมเข้ามาทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้าง
จะริบหลักประกัน การเสนองานหรือเรียกรื้อจากธนาคารผู้ค้ำประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ทำสัญญาจ้างกับผู้ว่า
จ้าง เป็นผู้ทำงานของทางราชการด้วย

(เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วผู้ว่าจ้างจะไม่รับซองเสนองาน โดยเด็ดขาด)

2.3 กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ในวันที่ 11
ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนน
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

2.4 กำหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง การยื่นซองเสนองาน ผู้เข้าเสนองานจะต้องยื่นซองเสนองานด้วยตนเองหรือ โดยผู้แทน ซึ่งได้รับ
มอบเป็นหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายด้วย

(การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด)

2.5 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของ กระทรวงการคลัง โดยวิธี
คัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดได้ที่ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอย
อารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึง
วันที่ 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2126 5800 ต่อ 2110,
2111 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mof.go.thของกระทรวงการคลัง และที่

www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ ในการติดต่อขอรับเอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลังผู้สนใจ
จะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้ามารับเอกสารแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย สำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง แสดงไว้เป็นหลักฐาน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอำนาจ ปริณวงค์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นาย ไร่ คงทวี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

โดย นาย ไร่ คงทวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘